



International Network  
of Engaged Buddhists

**แถลงการณ์ กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  
และ เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคมนานาชาติ**

จากกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 - 8.2 ลึกลงจากพื้นดินราว 10 กม. มีศูนย์กลางอยู่ใกล้เมือง  
มณฑลพะเลย์เมืองใหญ่อันดับที่สองของประเทศเมียนมาร์ ตามรายงานโดยกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเหตุแผ่นดินไหวครั้ง  
นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ 13.20 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งส่งแรงสะเทือนถึงประเทศไทยหลายพื้นที่รวม  
ถึงกรุงเทพมหานครที่สามารถรับรู้สึกลงได้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้นอกจากนี้ยังมีรายงานการเกิดอาฟเตอร์ช็อก  
(Aftershock) ที่มีความรุนแรงระดับ 1.0 – 5.9 มากกว่า 260 ครั้ง

เมืองมณฑลพะเลย์ เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศเมียน  
มาร์เป็นที่ตั้งแห่งมหาเจดีย์กุโตะอ หรือมหาโลกมาระชินเจดีย์ ตั้งอยู่เชิงเขามณฑลพะเลย์ บริเวณรอบเจดีย์มีชุมชนขนาด  
เล็กประดิษฐานหินจารึกพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรพม่าจำนวน 729 แผ่น และได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การ  
เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO – ยูเนสโก) ให้เป็นความทรงจำแห่งโลก  
(Memory of the World) ในปี ค.ศ.2013 นอกจากนี้ มณฑลพะเลย์ ยังเป็นที่ตั้งแห่ง “พุกาม” เมืองโบราณที่เคยเป็น  
เมืองหลวงของอาณาจักรพุกาม อาณาจักรแรกของชาวพม่าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 – 13 ในยุครุ่งเรืองมีวัด เจดีย์  
และอารามกว่า 10,000 แห่ง ที่ถูกสร้างขึ้นบนที่ราบพุกามแห่งเดียว ซึ่งยังคงมีวัดและเจดีย์กว่า 2,200 แห่งใน  
ปัจจุบัน องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO – ยูเนสโก) ได้รับการขึ้น  
ทะเบียน “พุกาม” ให้เป็นแหล่งมรดกโลก ในปี ค.ศ.2019

เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่โบราณสถานสำคัญ ศาสนสถาน เช่นวัดวาอารามและ  
มัสยิด อาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณูปโภคจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนที่  
รอดชีวิตจำนวนมากไม่มีที่พักอาศัย ไม่มีอาหาร และต้องช่วยเหลือกันเองในการค้นหาผู้สูญหายในซากอาคารด้วย  
ความสิ้นหวังหลายพื้นที่ไม่มีทั้งไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์ และเชื้อเพลิง โรงพยาบาลจำนวนมากมีผู้  
บาดเจ็บเข้ามารักษาตัวจนล้นออกมาบนถนน

ประการสำคัญ เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นตามลำดับกว่า 2,700 รายแล้ว  
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 4,500 ราย คาดว่ายอดเสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บน่าจะสูงกว่านี้อีกมาก ในเวลาเกิดเหตุมี  
พระสงฆ์ราว 180 รูป กำลังสอบพระไตรปิฎกที่วัดในมณฑลพะเลย์ เมื่ออาคารถล่มลงมา มีพระสงฆ์รอดชีวิต 21 รูป ใน  
ขณะที่ชาวมุสลิมซึ่งกำลังทำละหมาดวันศุกร์อยู่ในมัสยิด มีมัสยิดอย่างน้อย 60 แห่งในมณฑลพะเลย์และเขตสะกายถล่ม

ทำให้ชาวมุสลิมเสียชีวิตอย่างน้อย 700 คน อาคารโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในมณฑลอะเลย์กล่มลงมาทับครูและเด็กนักเรียน 70 คน เด็กอายุตั้งแต่ 2-7 ขวบ คาดว่ามีผู้เสียชีวิตราว 40 คน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในหมู่บ้าน Ywar Thit Kone ใกล้เขตสะกาย ถล่มลงมาทับเด็กหญิงวัย 9 ขวบเสียชีวิต และมีเด็กเล็กบาดเจ็บอีกหลายคน ส่วนที่รอดชีวิตก็ไร้ที่อยู่อาศัย

เมื่อมณฑลอะเลย์ ณ เวลานี้ เต็มไปด้วยศพไม่เพียงพอ ฌาปนสถานแห่งหนึ่งกล่าวว่าต้องเผาศพจำนวนถึง 300 ศพในหนึ่งวัน ทำให้ศพผู้เสียชีวิตทับถมกันจนชาวบ้านไม่มีทางเลือกต้องยอมเผาศพคนที่รักกันข้างถนนและจากอุณภูมิพุ่งสูงถึงกว่า 40 องศา ทำให้ศพทั้งที่นำออกมาจากซากอาคารและติดอยู่ในอาคารเน่าเปื่อย ส่งกลิ่นเหม็นอันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคระบาดได้ในอนาคต

“แผ่นดินไหว” เป็นภัยธรรมชาติประเภทภัยเงียบที่ยังไม่มีเครื่องมือที่จะพยากรณ์ล่วงหน้าได้ คงเป็นหน้าที่ของมวลมนุษยชาติทั่วโลก ที่จะป้องกันความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหว ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งปลูกสร้างให้สามารถรองรับการสั่นสะเทือนที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายได้เหมือนในประเทศญี่ปุ่นที่ต่อสู้กับภัยชนิดนี้มาอย่างยาวนาน และได้พัฒนาองค์ความรู้เพื่อป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสามารถรับมือกับภัยพิบัตินี้ได้อย่างก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นอย่างสำคัญ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และ เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคมนานาชาติ ขอร่วมไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ทั้งในประเทศเมียนมาร์และประเทศไทย และขอเป็นกำลังใจให้ผู้รอดชีวิต ญาติมิตร และผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายมีพลังกายและพลังใจที่จะต่อสู้กับสถานการณ์การสูญเสียในครั้งนี้ รวมถึงมีพลังสติปัญญาสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยลดความเสียหายจากภัย “แผ่นดินไหว” ต่อไป และขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และสมาชิกเครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคมนานาชาติ เจริญกุณาภาวนาปฏิบัติ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิต และส่งพลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  
เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคมนานาชาติ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘